



บันทึกข้อความ

ส.เม.11/3131/2556
23-11-2556
ช.192/50

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๒๔๑๑

ที่ สบค. ๒๕๖๔/๒๕๕๖ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง สนก. ผอ.กตน. และ ผอ.กพร.

ด้วยกรมชลประทานได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.rid.go.th> หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวทริกา ศิริสุทธนันท์)

ผบค. รักษาราชการแทน ผส.บค.

เรียน ผอ.สนก, ผอ.คป, ผอ.ตบ, ส.ช.ป.จ

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนให้
ทราบโดยทั่วกัน

(นางสินอุดม อุดมคณานาท)

ผบค.ชป ๑๑

Handwritten signature and date: ๒๕ พ.ค. ๕๖



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน

ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน ไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งเท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายละเอียดเอกสารหมายเลข ๑
๒. กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ดังรายละเอียดเอกสารหมายเลข ๒
๓. ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ดังรายละเอียดเอกสารหมายเลข ๓

ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกข้างต้นนี้ กรมชลประทานได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและ
รับรองตนเองไว้ในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศ
รับสมัครคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
หรือไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุในตำแหน่งที่คัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ว่าที่ร้อยตรี

(ไพเจน มากสุวรรณ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน
แบบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - นามสกุล

๐๐๑

นายบุญธรรม อารียานันท์

๐๐๒

นางสาวราภรณ์ เอี่ยมขำ

๐๐๓

นายกฤตวัฒน์ ชันธเกษ

กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน
แบบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

วัน และเวลาคัดเลือก	วิชาที่คัดเลือก	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่คัดเลือก	อุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดเลือก
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ทางการถ่ายภาพ และการถ่ายวีดิทัศน์ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ในการถ่ายภาพและ การถ่ายวีดิทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการถ่ายภาพ และการถ่ายวีดิทัศน์	๐๐๑ - ๐๐๓	ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อาคารศูนย์วิศวกรรม การชลประทาน ชั้น ๑ กรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพฯ	- ปากกา - ที่ลบคำผิด
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.	สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถในการถ่ายภาพ และ การถ่ายวีดิทัศน์ ตลอดจนการใช้วัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และ การถ่ายวีดิทัศน์	๐๐๑ - ๐๐๓	ห้องงานผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณ์	
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)	๐๐๑ - ๐๐๓	ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อาคารศูนย์วิศวกรรม การชลประทาน ชั้น ๑ กรมชลประทาน (สามเสน) กรุงเทพฯ	

กรมชลประทานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน และที่เว็บไซต์ <http://kromchol.rid.go.th/person/main/>

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์
ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน
แบบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพุดิตนเป็นสุภาพชน โดย
 - สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น
 - สุภาพบุรุษ สวมเสื้อ กางเกงแบบสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น (ทั้งนี้ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด และรองเท้าแตะพองน้ำ)
๒. เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิเข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามประกาศกรมชลประทานฉบับนี้
๓. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น ไปในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
๔. ผู้มีสิทธิเข้าสอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที หากผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๕. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกโดยเคร่งครัด
๖. ผู้มีสิทธิเข้าสอบต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
๗. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบออกจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่